



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบัติ ปรากฏศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลมหาชัย

อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑	นายสมบัติ ปรางศรี	ประธานสภา อบต.มหาชัย
๒	นายมานิตย์ สาแช	รองประธานสภาอบต.มหาชัย
๓	นายพิเชษฐ สุวรรณ	เลขานุการสภาอบต.มหาชัย
๔	นายเต็ม จันดีเราะ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑
๕	นายสุวรรณ นิลศรี	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑
๖	นายชัยรัตน์ เหล่าเขตกิจ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒
๗	นายมินทร์ จันท์คง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕
๘	นายเพชรวิทย์ ฤทธิบำรุง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗
๙	นายศักดิ์ชัย ชูจิ๋ว	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗
๑๐	นางกำไร ตัญโชติ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘
๑๑	นายสนอง แก้วป๋อย	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘
๑๒	นายสมศักดิ์ โพธิ์สุพรรณ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙
๑๓	นายเสี้ยว ก้านใจดี	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙
๑๔	นายแสงดาว ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๕	นายธีระพล ยาวชั้นแก้ว	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๖	นายเสวก สมรอด	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๒
๑๗	นายเริงฤทธิ์ นวลสำลี	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๒

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายอเนก จันทรา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔	ลา
๒	นายนิกร ชันกสิกรรม	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	ลา
๓	นายอำนาจ ต่ายเกิด	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖	ลา
๔	นายณรงค์ ยิ้มผิ้ง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐	ลา
๕	นายณัฐวุฒิ ฉุนหอม	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวพิณรัตน์ สังกะพัฒน์	ปลัดอบต.มหาชัย
๒	นายบุญเลี้ยง ธรรมลี	รองนายกอบต.มหาชัย
๓	นายมณี มหาพันธ์	รองนายกอบต.มหาชัย
๔	นายอำนาจ หิรัญงาม	นายช่างโยธาฯ
๕	นางรุ่งทิวา ขอบทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๖	นางสาวพระจจ อนุสิทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มาประชุม ๑๗ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๕ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายสมบัติ ปรากฏศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจทานรายงานการประชุมสภาฯ ตามสำเนาเอกสารที่แจกให้โดยใช้เวลา ๑๐ นาที มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขส่วนใดหรือเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มาประชุม จำนวน ๑๗ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	-ไม่มี-
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ	-ไม่มี-
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอใหม่
ประธานสภาฯ	๕.๑ เรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปตึกฯ ชี้แจง

ประธานคณะกรรมการ

ขอชี้แจง คณะกรรมการแปรรูปตึกฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปตึกฯ ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปรรูปตึกฯ และมติของคณะกรรมการแปรรูปตึกฯ เกี่ยวด้วยการแปรรูปตึกฯ นั้น ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปตึกฯ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

-ตามที่สภาอบต.มหาชัย แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตึกฯ และได้มอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ แต่ละท่านได้นำปรึกษาและพิจารณาแล้ว ตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกไป จึงขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามเสนอคำแปรญัตติต่อไป

-เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาอบต.มหาชัย หรือผู้บริหารอบต.มหาชัย เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปตึกฯ ตามเวลาที่กำหนดนั้น

-ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปตึกฯ ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คณะกรรมการแปรรูปตึกฯ

ได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วดังนี้

๑. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้คงเดิมไว้ทุกประการ

๒. ค่าแถลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และข้ออื่นๆ ให้คงเดิมไว้ทุกประการ
๓. ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในตอนที่ หรือข้อใดทั้งสิ้น
๔. เห็นสมควรรายงานให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย พิจารณาคำเนิการต่อไป และไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยละเอียด และไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขหรือไม่ โดยขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอมติว่าเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ

มาประชุม จำนวน ๑๗ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาว่าเห็นชอบอนุมัติให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมาในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานให้อำเภอเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

มาประชุม จำนวน ๑๗ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ๕.๒ การพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านรองนายกอบต.ชี้แจง

รองนายกอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณ...

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ กิ่งอำเภอ ซึ่งมีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยพิจารณาอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านรองนายกอบต.ได้เสนอขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยแห่งนี้ลงมติในการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ละรายการดังนี้

ประธานสภาฯ

รายการที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

มติที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการที่ ๑

มาประชุม จำนวน ๑๗ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๖ คน

ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน

งดออกเสียง จำนวน ๑ คน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ

รายการที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการที่ ๒

มาประชุม จำนวน ๑๗ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๖ คน

ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน

งดออกเสียง จำนวน ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ...

ประธานสภา **รายการที่ ๘** รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

ประธานสภา **ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม**

มติที่ประชุม **มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ**
สิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการที่ ๘
มาประชุม จำนวน ๑๗ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๖ คน
ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
งดออกเสียง จำนวน ๑ คน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่องอื่น ๆ**

ประธานสภา **มีสมาชิกสภา หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ขอเชิญครับ**

ประธานสภา **ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม**
และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ประจำปี ๒๕๖๓ ในอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

ที่ประชุม **รับทราบ**

ปลัดอบต.ฯ **ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาแต่ละหมู่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมอาสาสมัคร**
ภัยพิบัติซึ่งมีหมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๗, รายชื่อยังไม่ครบขอให้ส่งก่อนเที่ยงเพื่อจะนำส่ง
จังหวัดต่อไป

ที่ประชุม **รับทราบ**

รองนายกอบต.ฯ **ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาส่งแบบสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้น้ำ**
ชลประทานที่ได้แจกให้ท่านไปเมื่อครั้งการประชุมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
ขอให้นำส่งในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม **รับทราบ**

ประธานสภา **ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภา หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอ**
เรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ที่ประชุม **-ไม่มี-**

ประธานสภา **หากท่านสมาชิกไม่มีเรื่องใดเสนออีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม**
ในครั้งนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ **พิเชษฐ สุวรรณ** ผู้จตุรงานการประชุม
(นายพิเชษฐ สุวรรณ)
เลขานุการสภา อบต.มหาชัย

ลงชื่อ...

ลงชื่อ สมบัติ ปรากฏศรี ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นายสมบัติ ปรากฏศรี)
ประธานสภา อบต.มหาชัย

ลงชื่อ ธีระพล ยาวชั้นแก้ว กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายธีระพล ยาวชั้นแก้ว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมหาชัย

ลงชื่อ ศักดิ์ชัย ชูจิ๋ว กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย ชูจิ๋ว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ตำบลมหาชัย

ลงชื่อ สมศักดิ์ โพธิ์สุพรรณ กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ โพธิ์สุพรรณ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ตำบลมหาชัย

ลงชื่อ มินทร์ จันทร์คง กรรมการผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายมินทร์ จันทร์คง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาชัย